

เลขที่ 0258-2024

27 สิงหาคม 2567

เรื่อง รายงานข้อมูลและแนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ CMO ถูกขึ้นเครื่องหมาย “CS”

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อรายงานแนวทางการแก้ไขเหตุ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในกรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “CS” เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ออกสรุบบางการเงิน ซึ่งไม่ได้เกิดจากการถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 14.15-15.00 น. ซึ่งสามารถรับชมผ่านช่องทาง C-Update ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทาง YouTube ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลิ้งค์: <https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/en/vdo/8012>

บริษัทฯ ขอรายงานสาเหตุในการไม่ให้ออกสรุปของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคดีความที่กลุ่มบริษัทถูกฟ้องร้องต่อศาล ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25.1 ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทเพิ่มมากขึ้น
2. กลุ่มบริษัทประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง และจากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทประจำไตรมาสที่ 2/2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 พบว่า กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนในงบการเงินรวม จำนวน 230 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 167 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในส่วนของคดีความ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งทนายความและยื่นคำให้การต่อศาลเพื่อต่อสู้คดีดังกล่าวแล้ว ศาลได้กำหนดนัดสืบพยานในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำพยานเข้าสืบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ศาลได้กรุณามีคำสั่งให้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 24 กันยายน 2567

สำหรับประเด็นที่กลุ่มบริษัทประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงาน และมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ในปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นไปที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นและสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้เร็วขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง บริษัทฯ จึงได้เตรียมแผนการสรรหาแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการ ในรูปแบบของแหล่งเงินทุนระยะยาว เพื่อไม่ให้กระทบต่อหนี้สินหมุนเวียน โดยแหล่งเงินทุนที่คาดว่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ มีดังนี้

1. แหล่งเงินทุนจากกองทุน - จากการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ฝ่ายบริหารศึกษาการจัดหาแหล่งเงินทุนจากกองทุน เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำรองของบริษัท ซึ่งขณะนี้ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการศึกษาค่าข้อมูล
2. หุ้นเพิ่มทุน - บริษัทฯ อาจพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายให้กับนักลงทุนที่สนใจ

นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ไม่ได้นิ่งนอนใจและยังคงมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น เน้นการให้บริการกับลูกค้าครบวงจรตั้งแต่เริ่มออกแบบแนวคิดและแนวทางของงาน ไปจนถึงการออกแบบจัดทำ Presentation ผ่านสื่อ Interactive และบริการให้เช่าอุปกรณ์ภาพ แสง สี เสียง ทั้งหมดนี้ เพื่อให้การบริหารงานอีเวนต์ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีงานที่รอรับรู้รายได้ และยังมีงานที่อยู่ระหว่างการประมูลอยู่หลายโครงการทั้งของภาครัฐ และเอกชน ทำให้ในปีนี้มีโอกาสกลับมาเติบโตตามเป้าหมาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)